



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลท่าจิว

ที่ นศ ๕๕๓๐๑/๒๘๑

วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๔

เรื่อง มอบหมายงานเพื่อให้ปฏิบัติงานตามนโยบายผู้บริหาร

เรียน นายกเทศมนตรีและเจ้าพนักงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

เรื่องเดิม

ตามที่นายกเทศมนตรีได้แถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลตำบลท่าจิว เมื่อการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ประกอบกับประกาศโครงสร้างส่วนราชการ และการแบ่งส่วนราชการภายในของเทศบาลตำบลท่าจิว กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อมได้กำหนดอำนาจ และหน้าที่ความรับผิดชอบของส่วนราชการต่าง ๆ ภายในเทศบาลตำบลท่าจิว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และบรรลุวัตถุประสงค์ของทางราชการโดยสมบูรณ์ และมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๓๔ ประกอบกับพระราชบัญญัติ พ.ศ. ๒๕๔๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๑๔ พ.ศ. ๒๕๖๒ พระราชกฤษฎีการะเบียบพนักงานเทศบาล พ.ศ. ๒๕๑๙ มาตรา ๓๓(๓) ครึ่งที่ ๓/๒๕๓๓ เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๓๓ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ้างลูกจ้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๖ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกำหนดส่วนราชการของเทศบาล พ.ศ. ๒๕๕๑ พระราชบัญญัติบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

เจ้าพนักงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เป็นผู้ที่มีหน้าที่ตามมาตรฐานกำหนดนักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย มีหน้าที่วางแผน ควบคุม ติดตาม ปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม การวางแผนงานสาธารณสุข การประมวลและวิเคราะห์ข้อมูลสถิติเกี่ยวกับการสาธารณสุขการเฝ้าระวังโรค การวางแผนการให้บริการสาธารณสุข เช่น การส่งเสริมสุขภาพ การควบคุมโรค การรักษาพยาบาลและฟื้นฟูสุขภาพ ฯลฯ การฝึกอบรม การสุศึกษาการประสานงานและสนับสนุนการวางแผนทุกระดับ การวางแผน นิเทศงาน ติดตามและประเมินผลงาน การจัดรูปแบบปรับปรุงองค์กร วางแผนกำลังคนและจัดทำงบประมาณในการดำเนินงานสาธารณสุขและบริการทรัพยากรที่ใช้ในการดำเนินงานสาธารณสุขการรวบรวมแผนงานย่อย และการกระจายแผนงาน สำหรับหน่วยปฏิบัติต่าง ๆ การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้แผนงานสาธารณสุขบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ตลอดจนการจัดให้มีและสนับสนุนการกำหนดนโยบายสาธารณสุขและปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ข้อเท็จจริง

นโยบายของนายกเทศมนตรีที่แถลงนั้น (ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้) มีแนวทางการพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดังนี้

นโยบายด้านสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม

- ส่งเสริมสนับสนุน ให้เด็ก ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง ได้รับการดูแลบริการทางสาธารณสุขอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง

- ส่งเสริมให้ประชาชนได้รับการรักษาพยาบาลอย่างทันท่วงทีในกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินหรือประสบอุบัติเหตุโดยการจัดให้มีทีมกู้ชีพและรถเคลื่อนที่เร็วเพื่อรับ-ส่งผู้ป่วยไปรักษายังโรงพยาบาล มีศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน กู้ชีพ กู้ภัย ๒๔ ชั่วโมง
- ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการอบรม ให้ความรู้ แก่ เยาวชน อสม. กลุ่มสตรี ผู้สูงอายุ กลุ่มองค์กรต่าง ๆ
- ส่งเสริมสนับสนุนการเล่นกีฬาทุกประเภท การออกกำลังกาย เพื่อให้ประชาชนได้มีสุขภาพที่ดี แข็งแรง ห่างไกลโรคร้ายและห่างไกลยาเสพติด
- พัฒนาระบบการบริหารจัดการขยะมูลฝอย การจัดเก็บขยะไม่ให้ตกค้าง เพื่อป้องกันและควบคุมมลพิษไม่ให้ส่งผลเสียต่อประชาชน ให้การจัดเก็บขยะให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

ข้อเสนอแนะ

เห็นควรให้กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมดำเนินการปรับปรุงแผนพัฒนา จัดทำโครงการกิจกรรมแผนงานเพื่อให้สอดคล้องกับแนวนโยบายนายกรัฐมนตรีนโยบายนำไปสู่กิจกรรมที่เป็นประโยชน์แก่ประชาชนอย่างแท้จริง

ข้อพิจารณา

จึงเรียนเพื่อพิจารณาและแจ้งผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมดำเนินการ

(นายคณิศร แก้วขวัญ)

ปลัดเทศบาล

(นายสมจิตร พูลพิพัฒน์)

นายกเทศมนตรีตำบลท่าจิว

เพื่อทราบ

(นายศิริพันธ์ ศิริพันธ์นันท)

รองปลัดเทศบาลตำบลท่าจิว รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม